
๑ 

(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง 

สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๒      
วันจันทร์ที ่ ๙  เดือน  เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง (ชั้น ๓)  
 

 

ผู้มำประชุม 
๑. นายพรศักดิ์    ละโลงสูงเนิน  ประธานสภา อบต.นากลาง 

 ๒. นายช่วง    บุตรดี   รองประธานสภา อบต.นากลาง 
 ๓. นางเฉลิมจิตต์   ฮันสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๑ 

๔. นางฐิติภัค    กะการดี   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๑ 
 ๕. นายวชิระ    เขียววิจิตร  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๒ 

๖. นายปิยวัฒน์    เสงี่ยมโคกกรวด  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๓ 
๗. นายสุริยา    ด้วงสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๓ 
๘. นายยันต์    วินิจนัยภาค  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๔ 
๙. นายวิวัฒน ์   ภูมิสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๔ 
๑๐. นายกิตติชัย  สุวรรณ์   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๕ 
๑๑. นายถนอมศักดิ์   แดบสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๕ 
๑๒. นายวิภ ู   บัลลังค์   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๗ 
๑๓. นางสาวบันหยัด   ช่วงสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๗ 

  ๑๔. นายคล้าย    ต้วมสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๘ 
๑๕. นายอดิศร  ฮะสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๘ 
๑๖. นางสมควร   บังสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๙ 
๑๗. นายสามิตร์   ศิริฤกษ์   เลขานุการสภา อบต.นากลาง 
 

ผู้ไม่มำประชุม 
๑. นายสมศักดิ์    พันเสนา   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๖  (ลาป่วย) 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
๑. นายถิ่น    เติบสูงเนิน  นายก อบต.นากลาง 
๒. นายมงคล  หกกระโทก  รองปลัด อบต.นากลาง 
๓. ว่าที่ร.ต.อาวิภชั   กุลดิษยฉัตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๔. นายอนุรักษ์  พิณรัตน์   วิศวกรที่ปรึกษา 
๕. อ.ดร.อภิชน  วัชเรนทร์วงศ ์  วิศวกรที่ปรึกษา 
๖. นางสาวอภิสรา รักไธสง   วิศวกรที่ปรึกษา 
๗. นางสาวอารัต  นาคย้อย  วิศวกรที่ปรึกษา 
 
 
 
 



๒ 

เริ่มประชุมเวลำ  ๑๓.๓๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      

นากลาง กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๑ ขอขอบคุณท่านผู้น าท้องถิ่นทุกท่านได้ให้ความร่วมมือมา 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ร่วมงานกีฬาต้านยาเสพติดนากลางเกมส์ ครั้งที่ ๑๖ ในวันที่ ๘ 

เมษายน ๒๕๖๑ ขอให้พร้อมเพรียงอย่างนี้ทุกครั้งไป เพ่ือเป็น
ตัวอย่างให้ลูกหลานเยาวชนนากลางต่อไป 

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๒.๑ ในคราวประชุมสภา ฯ ครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสภา ฯ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)     สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ 

เมษายน ๒๕๖๑  แต่ในส่วนเอกสารส าเนารายงานการประชุม    
ในครั้งนั้น เลขานุการสภา ฯ ยังจัดท าไม่แล้วเสร็จ จึงขอยกไปเสนอ
ต่อสภา ฯ ในการประชุมสภา ฯ ในสมัยสามัญ  ๒/ ๒๕๖๑     
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ต่อไป 

ที่ประชุมสภา ฯ  - รับทราบ 
 

ระเบียบวำระท่ี ๓   เรื่องกระทู้ถำม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ไม่มี - 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
  

ระเบียบวำระท่ี ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จ 
       แล้ว 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๔.๑ เรื่อง คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะราคา ขนาดและ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ความเหมาะสมของครุภัณ ฑ์ เครื่องสูบน้ า  ตามข้อบัญ ญั ติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์ - ควรก าหนดนัดหมายวัน เวลา สถานที่ไปดู สืบราคา ตามร้าน 
(ปลัด อบต.นากลาง) ครุภัณฑ์เกษตรทั่วไปในตัวเมืองนครราชสีมา พร้อมแคตตาล็อก 

เพ่ือให้มีข้อมูลมาเสนอต่อสภา ฯ ในครั้งต่อไป 
นายยันต์  วินิจนัยภาค - เรื่องดังกล่าวเคยไปดูครั้งหนึ่งแล้ว ปัจจุบันอยู่ในระหว่าง 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔) ด าเนินการ 
 

ระเบียบวำระท่ี ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ (พิจำรณำด ำเนินกำร) 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๑ ญัตติเรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของ อบต.นากลาง 
นายถิ่น  เติบสูงเนิน - กระผมได้รับรายงานจากส านักงานปลัด โดยงานวิเคราะห์ 
(นายก อบต.นากลาง) นโยบายและแผนว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดท าแผน ฯ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ๔ ปี จะต้องให้ฝ่ายบริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามแผน



๓ 

และประเมินผลแผนต่อสภาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ของทุก ๆ ปี 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
(ปลัด อบต.นากลาง) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๕ (๕)   

ได้บัญญัติในสาระส าคัญ ดังนี้ 
     ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล

ต่อสภา ฯ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบด้วย 
     ปิดประกาศผลการติดตามประเมินผลแผน ให้

ประชาชนทราบในที่เปิดเผย ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ผู้บริหารเสนอ
ผลการติดตาม 

     ปิดประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
     ปีละอย่างน้อย ๒ ครั้ง ในเดือนเมษายน และเดือน

ตุลาคมของทุกปี ท าให้การประชุมสภา ฯ คราวที่แล้วเมื่อวันที่ ๕ 
เมษายน ๒๕๖๑ เรื่องนี้ไม่ได้น าบรรจุเข้าในระเบียบวาระ ฯ เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องน าเรื่องนี้มา
บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระในคราวนี้ 

ว่าที่ร.ต.อาวิภัช   กุลดิษยฉัตร - ขอให้สมาชิกสภา ฯ ทุกท่านได้พิจารณาดูในเอกสารที่ได้แจกจ่าย 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ให้ทุกท่านแล้ว สรุปผลติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ห้วงที่ ๑ ประจ าเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กล่าวคือ (ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๐ - 
เมษายน ๒๕๖๑) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ อบต.   
นากลาง 

   แนวทางการติดตาม 
   ๑. การพัฒนาคน และสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
   ๒. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเกษตรกรรมเข้มแข็ง 
   ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการขนส่ง 
   ๔. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด

ความสมดุลอย่างยั่งยืน 
   ๕. การสร้างความมั่นคงของสังคมและความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
   ๖. การปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลและบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ด ี
   แนวทางการประเมินผล 
   - ประเมินตามการด าเนินการตามแผน ฯ ของแต่ละ

โครงการ งาน กิจกรรมว่าสามารถตอบสนองความต้องการและ
แก้ไขปัญหาของประชาชนได้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนที่ก าหนด
ไว้มากน้อยเพียงใด ด า เนินการได้กี่ โครงการ คิดเป็นร้อยละ     
รวมทั้งหมดทุกโครงการตามแผนของแต่ละยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ 
สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดหรือบางส่วน เอกสารปรากฏข้อมูล  



๔ 

ในเอกสารที่แจกจ่ายให้สมาชิกสภา ฯ ทุกท่านได้ศึกษาพิจารณา   
ในรายละเอียดแล้ว 

นายยันต์  วินิจนัยภาค - หากโครงการต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในแผน ฯ ๔ ปี ไม่ครบหรืออาจ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔) ตกหล่นไปในการที่ประสงค์ด าเนินการในปี ๒๕๖๑ จะเพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ 
ว่าที่ร.ต.อาวิภัช   กุลดิษยฉัตร - สามารถเสนอเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงได้ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์ - ควรเป็นโครงการที่มาจากความต้องการและแก้ไขปัญหาตรงตาม 
(ปลัด อบต.นากลาง) ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และไม่ควรเสนอในแต่ละ

ปีมีจ านวนมากมาย เพราะเสนอไปจะต้องพิจารณาดูจากเงิน
งบประมาณที่ท าได้จริง ๆ ของแต่ละปีด้วย หากเสนอโครงการได้
เยอะแต่ไม่สามารถท าได้ส าเร็จจะตกเกณฑ์ของกรม ฯ ก าหนดไว้
ควรดูงบประมาณที่ท าได้จริง ๆ ของแต่ละปีด้วย 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ตามท่ี นายก อบต. ได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา  
(ประธานสภา อบต.นากลาง) อบต.นากลาง และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านได้รับเอกสารและได้อ่าน

ท าความเข้าใจแล้วมีข้อสงสัยอย่างไรจะสอบถามฝ่ายบริหารหรือ
แจ้งเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติม ชี้แจงข้อมูลหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอมติ
สภา ฯ ท่านใดเห็นว่าควรเห็นชอบในผลการติดตามและประเมิลผล
แผน ๔ ปี ของ อบต.นากลาง โปรดยกมือ 

มติสภา ฯ  - เห็นชอบเสียงเป็นเอกฉันท์ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๒ ญัตติเรื่อง การพิจารณาและให้ความเห็นชอบให้นายก อบต. 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) นากลาง สามารถลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้     
มีมติเห็นชอบให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถลงนาม
บันทึกข้อตกลงกับ อบต.นากลาง ได้ตามโครงการแปรรูปขยะ    
มูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าของ อบต.นากลาง เชิญนายก อบต.   
นากลาง 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - กระผมเห็นว่าโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็น 
(นายก อบต.นากลาง) โครงการที่ดีและจะเป็นประโยชน์มากกว่าจะเป็นผลเสียหาย ดังนั้น

แล้วกระผมจึงเห็นว่าสมควรที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่
ต าบลนากลาง และต้องสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
อบต.นากลาง ด้วย อีกทั้ง อบต.นากลาง เป็นที่อุตสาหกรรมควร   
มีการก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ 

นายอนุรักษ์  พิณรัตน ์ - จากการศึกษาความเป็นไปไดต้ามโครงการแปรรูปขยะเป็น 
(วิศวกรที่ปรึกษา)  พลังงานไฟฟ้า ทางมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)      

คณะวิศกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ท าการศึกษา ฯ ได้ผลว่ามีความ
เป็นไปได้ในการด าเนินการตามโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ เพ่ือใช้ท า
การประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ จึงได้ท าการศึกษาขึ้นมา
โดยมีเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือป้องกันเรื่องผลกระทบการศึกษาทาง
ก ายภ าพ  ก ารศึ ก ษ าท างสิ่ งแ วด ล้ อ ม  ด้ าน ก าร เงิน แล ะ
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การงบประมาณด้านกฎหมายจะเห็นได้ว่าปัจจุบันปัญหาขยะ      
มูลฝอยโดยเฉพาะการก าจัดขยะภายในประเทศไทยและ
กระทรวงมหาดไทย ถือว่าเป็นเจ้าภาพในเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีปัญหา
ในการจัดการขยะเป็นอย่างมาก สร้างความเดือดร้อนให้แก่
ป ระช าชน  ป ระกอบ กั บ มี กฎ ห มายที่ เกี่ ย วข้ อ งม ากมาย            
เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อมและอ่ืน ๆ ดังนั้น แล้วเพ่ือให้การบริหาร
จัดการที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันได้ถูกขจัดปัญหาไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นอย่างมากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ต่าง ๆ ต้องมีความร่วมมือในการรวมกลุ่มเพ่ือการท าบันทึก
ข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
ให้ปัญหาขยะหมดสิ้นไป โดยอปท. ต่าง ๆ จะต้องรวมกลุ่มท าได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ปริมาณขยะควรมีปริมาณพอสมควร ควรมี
ผลตอบแทนต่อ อปท. ที่เป็นที่ตัวโครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน
ไฟฟ้าด้วย 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ต่อไปจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภา อบต.นากลาง ได้อภิปรายและ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) สอบถามฝ่ายบริหารและที่ปรึกษาโครงการจากตัวแทนของ มทส. 

เชิญตามล าดับ 
นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน - ดิฉันขอแสดงความคิดเห็นและแจ้งข้อมูลข้อเท็จจริงว่าในปัจจุบัน 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑) นี้ประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่เห็นด้วย ไม่ยอมรับโครงการดังกล่าวและ

ยังมีป้ายคัดค้านต่อต้านอยู่ เนื่องมาจาก ชาวบ้านไม่ได้รับข้อมูล
รายละเอียดที่ชัดเจน อาทิเช่น ชาวบ้านบางส่วนยังคิดว่าเป็น
โรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น และยังไม่ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนว่าเป็น
โรงไฟฟ้ารูปแบบเป็นอย่างไร จะมีปัญหากระทบต่อสุขภาพชีวิต
ความเป็นอยู่หรือไม่ในอนาคต ชาวบ้านยังกังวลอยู่เลย ถ้าจะให้
ชัดเจนผู้จะร่วมลงทุนหรือผู้สนใจควรจะชี้แจงถึงข้อดีข้อเสียและให้
ความชัดเจนกับชุมชนชาวบ้านได้ว่า หากจะมีโรงงานไฟฟ้าขยะใน
พ้ืนที่ต าบลนากลางแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรกับประชาชน 
ประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไร มีผลดีมากกว่าผลเสียอย่างไร 
หากมีผลกระทบก็มีเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ และควรจะตั้งโรงงาน
อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน ชุมชนเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม เพ่ือมิให้
เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อชาวบ้าน เมื่อชาวบ้านยังไม่ได้รับการชี้แจง
ไม่ได้รับข้อมูลครบถ้วน ชัดเจนก็สมควรมีมาตรการที่จะส่วนร่วมให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูล เช่น การไปศึกษาดูงานโรงงานไฟฟ้าขยะ
มูลฝอยที่เกิดข้ึนจริง ๆ ให้กับประชาชน หากท าได้อย่างที่ว่าส่วนตัว
ดิฉันก็ไม่ขัดข้อง 

นายวชิระ  เขียววิจิตร - กระผมเห็นว่า การก าจัดขยะควรก าจัดให้หมดไปนานแล้ว เพราะ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒) ปัจจุบันเฉพาะหลังส านักงาน อบต.นากลาง ปริมาณขยะก็ล้นแล้ว 

ชาวบ้านเองก็กังวล เช่น กลัวมลพิษ กลิ่น น้ าเสียจะไหลลงไร่นา
หรือไม่ ก็เป็นความกังวลใจของชาวบ้านอยู่มาก ถ้าจะให้ดีก็ควรจะ
มีโครงการพาชาวบ้านผู้เห็นต่าง คัดค้าน ไปดูงานให้เห็นของจริง 
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เช่น โรงไฟฟ้าขยะหนองแขม ฯ จะเป็นการสร้างความเข้าใจของผู้ที่
ยังไม่เห็นด้วยบางส่วนจะดีมาก ส่วนตัวกระผมสนับสนุนด้วยเพราะ
จะได้ก าจัดขยะล้นบ้านเรา 

นายสุริยา  ด้วงสูงเนิน - กระผมเห็นว่าชาวบ้านบางส่วน ส่วนหนึ่งเห็นด้วย บางส่วนก็ไม่ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓) เห็นด้วย เหตุผลเพราะโรงไฟฟ้าขยะมาให้ข้อมูลในด้านดี แต่ด้าน

เสียยังไม่ได้ให้ข้อมูลชาวบ้าน ชาวบ้านเกรงว่าหากมาตั้งโรงงานใกล้
หมู่บ้าน ชุมชน แล้วเขาจะเสียสุขภาพหรือไม่ ต้องไปสร้างความ
เข้าใจให้ชาวบ้านและพูดถึงข้อเสียที่มีจริง ๆ ให้ชาวบ้านทราบด้วย 
ส่วนตัวกระผมเห็นด้วยที่จะสนับสนุนโรงไฟฟ้าขยะ ฯ 

นายวิวัฒน์  ภูมิสูงเนิน - กระผมขอให้แง่คิดว่าใครก็ช่างที่มาให้ข้อมูลโดยการพูดเฉย ๆ ว่า 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔) โรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยดีหรือไม่ดี อย่างไร ก็ไม่สู้พาชาวบ้านคนต าบล

นากลางไปดูของจริง ๆ ว่าเป็นอย่างไร ได้รู้ ได้เห็นกับตาของเขา
เองเพ่ือให้ชาวบ้านได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ    
ในบ้านของเขาเอง ส่วนตัวผมไม่ขัดข้อง 

นายกิตติชัย  สุวรรณ์ - กระผมมีความเห็นและเห็นด้วยกับสมาชิกสภา หมู่ ๑, หมู่ ๔ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕)     ทุกประการ ต้องให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย ไม่ใช่

เฉพาะสมาชิก อบต. กับ นายก อบต. เท่านั้น หากไม่ดีมาด้วย
ประการใด ๆ จะโทษสมาชิกสภา อบต., นายก อบต. อีก ส่วนตัว
เห็นด้วยกับ หมู่ ๑, หมู่ ๔ ด้วย 

นายช่วง  บุตรดี  - ผมสนับสนุนให้เกิดโรงงานขยะไฟฟ้าเพราะจะเป็นผลดีมากกว่า 
(รองประธานสภา อบต.นากลาง) ผลเสียอย่างแน่นอน แต่เพ่ือสร้างความเข้าใจให้ประชาชนต าบล  

นากลางก็ควรจะต้องไปศึกษาดูงานที่เป็นโรงงานขยะไฟฟ้าจริง ๆ 
เช่น หนองแขม ฯ และที่ตั้งโรงงานควรอยู่ไกลจากหมู่บ้านจะดีกว่า
เพราะลดความกังวลของชาวบ้านเรื่องมลภาวะต่าง ๆ ได้ 

นายวิภู  บัลลังค์  - ผมเห็นว่าโรงงานขยะไฟฟ้าดีมากเพราะผมเคยท างานที่ประเทศ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗) เกาหลีก็เป็นโรงงานขยะไฟฟ้าเช่นกัน เป็นการน าขยะไปเผา       

ในโรงงานปิด ส่วนใหญ่ เป็นผลดีผลเสียมีเล็ก ๆ น้อย หากไม่
ด าเนินการอนาคตขยะต าบลนากลางจะมีปริมาณมากขึ้น       
อบต.นากลาง อาจไม่มีงบประมาณสร้างเป็นเงินมหาศาล ควรให้
เกิดขึ้นในต าบลนากลางได้เลย อีกอย่างหากด าเนินการส าเร็จ 
ต าบลนากลางอาจมีคนมาดูงานจ านวนมาก บ้านเราจะเจริญและ
สร้างงานได้มากมาย ที่ตั้งควรห่างไกลจากหมู่บ้าน ชุมชนเสียหน่อย 
และการท า MOU ผมอยากให้ผู้บริหารด าเนินการโดยเร่งด่วน    
ได้เลย ผมสนับสนุนเต็มที่ 

นายอดิศร  ฮะสูงเนิน - ถ้าหากผู้ลงทุนสนใจพื้นที่ หมู่ ๘ กระผมก็เป็นเจ้าของพ้ืนที่ไปใน 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘) ตัว แต่อยากฝากว่าผมอยากได้ไม่ขัดข้องแต่ฝาก มทส. ผู้ศึกษา

ความเหมาะสม อยากให้ที่ตั้งโรงงานห่างไปทางถนนสาย ๒๐๙    
ไปทางปักธงชัยจะดีมากไม่ควรมาตั้งอยู่ ใกล้หมู่บ้านเพราะใน
อนาคตก็จะมีหมู่บ้าน ชุมชนขยายตัวออกไป หากใกล้โรงงานขยะ  
ก็อาจจะไม่พอใจต่อผู้อยู่อาศัยปลูกบ้านเรือนได้ ส่วนตัวไม่ขัดข้อง 
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นางสมควร  บังสูงเนิน - ดิฉันอยากให้ท าเพราะจะได้ขจัดปัญหาขยะมูลฝอยต าบลของเรา 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙) นับวันจะมากขึ้น ๆ แต่ชาวบ้านส่วนหนึ่งยังไม่เข้าใจ ไม่ทราบข้อมูล

รอบด้านก็สมควรมาชี้แจงท าความเข้าใจชาวบ้าน ลงพ้ืนที่เวที
ประชาคมหรือมีวิธีพิมพ์ ฉาย  VDO ให้เป็นสภาพและเห็นขั้นตอน 
เห็นกรรมวิธีและประโยชน์ที่ชาวบ้านสมควรจะได้รับ ถ้าหากมี
โรงไฟฟ้ามาตั้ งในเขตต าบลนากลาง สมควรอย่างยิ่งที่จะพา
ชาวบ้านต าบลนากลางไปดูโรงงานขยะไฟฟ้าของจริง ดิฉันไม่
ขัดข้องในการเห็นชอบให้ฝ่ายบริหารลงนามในบันทึกข้อตกลงได้ 

นายอนุรักษ์  พิณรัตน ์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้ศึกษาเรื่องดังกล่าวได้ 
(วิศวกรที่ปรึกษา)  ข้อสรุปในด้านต่าง ๆ ปรากฏในรายงานผลศึกษาหน้า ๑๒๖ ซึ่งมี

รายละเอียดของผลศึกษา อาทิเช่น เรื่องเทคโนโลยี เรื่องผลกระทบ 
เรื่องผลประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งสรุปแล้วมีความเป็นไปได้และมีความ
เหมาะสมสามารถด าเนินการตามโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็น
พลังงานไฟฟ้าในเขตพ้ืนที่ต าบลนากลางได้ และในส่วนของการ
สร้างความเข้าใจโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน กระผมจะน าไป
แจ้งผู้สนใจที่จะมาลงทุนเพื่อพิจารณาต่อไป 

ที่ประชุมสภา ฯ  - รับทราบ 
นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์ - ตามญัตติในประเด็นที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอญัตติเพ่ือขอความ 
(ปลัด อบต.นากลาง) เห็นชอบต่อสภา ฯ เป็นกรณีการขอความเห็นชอบในการอนุญาต

ให้นายก อบต.นากลาง สามารถลงนามในการท าบันทึกข้อตกลง 
(MOU) เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยกับ อปท. อ่ืน ๆ    
ในเขตจังหวัดนครราชสีมาได้ โดยสมาชิกสภา หมู่ ๑ - หมู่ ๙     
ได้อภิปรายอย่างกว้างขวางมีการซักถามข้อสงสัย มีการตอบค าถาม
จากฝ่ายบริหารและตัวแทนจาก มทส. หากหมดข้อซักถาม หรือ
หมดประเด็นการอภิปรายแล้ว ก็เชิญประธานสภา ฯ ขอมติสภา ฯ 
ต่อไป 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ในญัตติการพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ให้นายก อบต.   
(ประธานสภา อบต.นากลาง) นากลาง สามารถลงนามในบันทึ กข้อตกลงร่วม ฯ (MOU)       

เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยกับ อปท. อื่นได้  มีท่านสมาชิก  
สภา ฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็น อภิปรายหรือซักถาม         
ในประการอ่ืนใดหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมในนามประธานสภา ฯ    
ขอมติสภา ฯ ว่าท่านใดเห็นชอบให้นายก ฯ ลงนามในบันทึก
ข้ อ ตกล ง (MOU) เรื่ อ งก ารบ ริ ห ารจั ด ก ารขยะมู ล ฝอย  ฯ          
ตามโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าของ 
อบต.นากลาง ได้โปรด  ยกมือ  

มติสภา ฯ  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (ยกมือทุกคน) 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ญัตติ ๕.๒ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  (๑) เรื่อง การพิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเล่ม

รายงานผลการศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าในเขต พ้ืนที่  อบต.นากลาง     



๘ 

และการพิจารณาและความเห็นชอบการจัดท าโครงการศึกษาดูงาน
เพ่ือศึกษาดู งานการแปรรูปขยะเป็ นพลั งงานไฟฟ้าโดยใช้
งบประมาณจากภาคเอกชน 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน  - กระผมเห็นว่าจากที่ มทส. ได้ศึกษาความเหมาะสมจนได้เล่ม 
(นายก อบต.นากลาง) รายงานผลการศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชนด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นตัวรับรองด้านเอกสาร 
เพ่ือประกอบการพิจารณาและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา ฯ 
หรือแม้แต่ประชาชน เขตต าบลนากลางด้วย และการมีโครงการจะ
พาประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือผู้สนใจ ไม่ใช่บังคับไปศึกษา
ดูงาน เป็นการสร้างความเข้าใจ และเป็นการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนและเป็นผลดีต่อการด าเนินการหากประชาชนรู้และเข้าใจ 
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างชัดแจ้ง จึงเห็นสมควรเสนอข้อเสนอเพ่ือให้สภา
พิจารณาและมีมติต่อไป 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ต่อไปจะเปิดโอกาสให้ตัวแทนชาวบ้าน คือ สมาชิกสภา อบต.  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)    หมู่ ๑ - หมู่ ๙ ได้อภิปรายและซักถามแสดงความคิดเห็นในประเด็น

ดังกล่าวต่อไป เชิญตามล าดับ 
นางฐิติภัค  กะการด ี - ดิฉันดูเล่มรายงานแล้ว แม้จะฟังว่ามีผลการศึกษาความเหมาะสม 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑) มาแล้ว แต่ต้องฟังเสียงประชาชนด้วย และต้องท าความเข้าใจให้

ประชาชนและให้ประชาชนร่วมตัดสินใจในทุก ๆ เรื่องด้วย เพ่ือเป็น
การสร้างการมีส่วนร่วมด้วย ในส่วนการศึกษาดูงานควรให้
ประชาชนผู้สนใจ หรือยังไม่เข้าใจโครงการหรือกรรมวิธีขั้นตอน  
ต่าง ๆ ได้ไปศึกษาดูงานให้ได้มากที่สุด เพ่ือสร้างความเข้าใจให้
ชาวบ้าน 

  - ขอสอบถามจากตัวแทน มทส. ว่า กล่าวโดยสรุปเล่มรายงานผล
การศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วย
การแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้ามีอย่างไรบ้าง 

นายอนุรักษ์  พิณรัตน ์ - ข้อสรุป ปรากฏตามเอกสาร หน้า ๑๒๖ โดยการศึกษามีผล 
(วิศวกรที่ปรึกษา)  การศึกษา อาทิเช่น  
    เรื่ องเทคโน โลยี  เรื่ อง ผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้อม         

การป้องกันเรื่องผลประโยชน์มีผลดีกับชุมชน เป็นต้น 
    สรุปโดยย่อ 
    - เรื่องเทคโนโลยีเป็นการด าเนินการแบบเตาเผา ใช้พ้ืนที่

น้อย เวลาการก าจัดสั้น ๆ ปริมาณการก าจัดได้มาก เป็นระบบปิด 
    หากการด าเนินการแบบดั้งเดิม คือ จะมีขยะกอง จะดูไม่

สวยงาม ส่งกลิ่นเหม็น และมีมลภาวะอ่ืน ๆ  
    แต่หากใช้ระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน   

แปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้ว จะมีขยะอยู่ในบังเกอร์เป็นระบบปิด 
ไม่มีกลิ่นเหม็นใด ๆ และหากประชาชนได้ไปดูโรงงานจริงจะเข้าใจ
มากขึ้น 



๙ 

    - การบ าบัดน้ าเสียและอากาศจะใช้ระบบถุงกรอง บ าบัด
น้ าเสียได้มาตรฐาน น้ าที่ผ่านการบ าบัดสามารถน ามาดื่มได้ 

    โรงไฟฟ้าจะมีการตรวจวัดน้ า ๒ ครั้งต่อปี จากกรมธุรกิจ
พลังงานโดยน้ าจากโรงไฟฟ้าขยะจะไม่มีน้ าซะผ่านระบบ RO และ
ต้องตรวจสอบสภาพรถขยะอย่างต่อเนื่องมิให้ช ารุดอาจรั่วพ้ืนได้
ต้องตรวจสอบใช้งานดีตามปกต ิ

    - เสียงและอากาศมีการตรวจวัดให้ได้ค่าปลอดภัยตาม
มาตรฐาน 

    - ที่ตั้งโรงงานขยะไฟฟ้า 
    จากการศึกษาเห็นว่า ควรเป็นพ้ืนที่ที่ติดถนนใหญ่ ควร

เป็นเส้นสายหลัก ๆ และต้องห่างจากชุมชน โบราณสถาน ห่างวัด 
ห่างโรงเรียน จึงจะเป็นพ้ืนที่สมควรสร้างโรงไฟฟ้าได้ และต้อง
เป็นไปตามกฎหมายควบคุมและกฎเกณฑ์ โดยเอกชนผู้สนใจลงทุน
เป็นผู้จัดหาสถานที่ก่อสร้างก่อน ภายใต้กรอบผู้ศึกษาได้วาง
กฎเกณฑ์ศึกษาความเหมาะสมตามกฎหมายไว้ เช่น หน่วยงาน
ราชการต้องเป็นผู้คัดเลือกบริษัทเอกชนมาลงทุนโดยการจัดซื้อจัด
จ้างตามหลักเกณฑ์และระเบียบกฎหมายของทางราชการต่อไป 
เป็นต้น 

นางสาวอภิสรา รักไธสง - ขอเพ่ิมเติมข้อมูล ดังนี้ 
(วิศวกรที่ปรึกษา)   ด้านอากาศ  
    - กรณีฝุ่น มีระบบบ าบัดอากาศตามกฎหมายก าหนด 

- กรณีก๊าซ จากการศึกษามีอยู่ ๕ อย่าง แต่ที่นิยมใช้มี ๒ 
ระบบ ที่ดี ๆ คือ 

๑. ระบบถุงกรอง จะดีมาก 
๒. ระบบเครื่องดักฝุ่น ก็มีคุณภาพดีต่อการหายใจ 
- ถ้าเป็นฝุ่นขนาดเล็ก ๆ จะส่งให้บริษัทก าจัดกากของเสีย

เพราะไม่สามารถฝังกลบได ้
- ถ้าเป็นฝุ่นขนาดใหญ่จะสามารถน าเถ้าเผาขยะไปใช้

ประโยชน์ เช่น ถมดิน ท าอิฐบล็อก ฯลฯ  
- น้ าเสีย น้ าจากขยะจากการศึกษา เอกชนต้องมีระบบ

บ าบัดได้มาตรฐาน ไม่ได้ปล่อยออกสู่ภายนอก และสามารถน าน้ า
ดั งกล่าวกลับมาหมุนเวียนใช้ ได้ โดยใช้ระบบ RO เป็นระบบ          
มีมาตรฐานสูงมาก เป็นน้ ากรอง หากน้ าผ่านระบบ RO สามารถ
น ามาดื่มได้ 

- กากขี้เถ้า จากการเผาขยะแล้ว 
๑. หากเป็นขี้เถ้าหนักจะท าให้เสถียร ไม่มีอันตรายใด ๆ 

สามารถน ามาใช้ประโยชน์อื่น หรือถมพ้ืนดินได้เลย 
๒. หากเป็นขี้เถ้าเบา ทางเอกชนจะส่งไปก าจัดกับบริษัท  

ที่ รับไปก าจัดตามกฎหมายก าหนดเพ่ือมิ ให้ เป็น อันตรายแก่
ประชาชน 



๑๐ 

- ลักษณะบ่อขยะจะถูกสร้างเป็นบ่อปิด แบบผนังคอนกรีต
โดยจะมีน้ าซะขยะ จะถูกสูบไปเข้าระบบบ าบัด ไม่มีให้เกิดเป็น     
น้ าเสียหรือมลภาวะใด ๆ ระบบมาตรฐาน RO จะมีลักษณะเป็น
เครื่องกรองน้ าจะมีใยกรองแบบละเอียดมาก ๆ ซึ่งระบบนี้เป็น
เทคโนโลยีจากเยอรมัน ซึ่งการด าเนินการตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึง
ขั้นตอนสุดท้ายได้มาตรฐานตามกฎหมายก าหนด โดยค านึงถึง
เทคโนโลยีที่ ได้ดี ได้มาตรฐานยอมรับจากนานาชาติ ค านึงถึง
สิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ที่จะสร้างปัญหาให้ประชาชน 

ที่ประชุมสภา ฯ    - รับทราบ 
นายกิตติชัย  สุวรรณ์ - ถึงอย่างไรก็ต้องฝาก มทส. แจ้งเอกชนผู้สนใจจะมาลงทุนในเขต 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕)   พ้ืนที่ต าบลนากลาง ต้องพาพ่ีน้องประชาชนไปดูงาน ให้ เห็น

โรงไฟฟ้าขยะของจริง ๆ กับตาด้วย 
นายอดิศร  ฮะสูงเนิน - ในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ เมื่อมีชาวบ้านบางส่วนไม่เข้าใจข้อมูลเพราะ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘) การชี้แจงได้ฟังเฉพาะสมาชิกสภา อบต. ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ได้

รับการชี้แจงและฝากพาข้าราชการท้องถิ่นและพนักงาน อบต.   
นากลาง ซึ่งมีทะเบียนบ้านมีการท างานในพ้ืนที่ต าบลนากลาง    
ไปร่วมรับฟังและศึกษาข้อมูลดูงานเพ่ือจะได้มาบอกต่อเล่าให้ญาติ
พ่ีน้องที่ไม่สามารถไปดูงานฟังได้ เพ่ือสร้างความรู้และเข้าใจจะได้
ไม่ได้ว่ากล่าวหาสภาและฝ่ายบริหาร ข้าราชการอย่างเดียว ต้องให้
ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมตัดสินใจร่วมกันด้วย 

  - ได้ฟังและศึกษารายงานผลการศึกษาความเหมาะสม 
เข้าใจมากยิ่งข้ึนเป็นผลดีจะได้ไปเล่าให้ชาวบ้านฟังต่อไป 

  - การศึกษาดูงานจ าเป็นต้องได้ไป โดยให้ชาวบ้านหรือผู้ไม่
เข้าใจได้มีโอกาสไปเห็นด้วยตัวเองจะเป็นผลดีมาก 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ในญัตติการพิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับเล่มรายงาน 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  ผลการศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าในเขตพ้ืนที่  อบต.นากลาง     
และการพิจารณาให้ความเห็นชอบจัดท าโครงการศึกษาดูงานการ
แปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้งบจากเอกชน มีสมาชิก   
สภา ฯ ท่านใดจะอภิปราย ซักถามในประการอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มี 
กระผมขอมติสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบในเล่มรายงานศึกษาความ
เหมาะสมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการแปรรูปเป็น
พลังงานไฟฟ้าในเขตพ้ืนที่  อบต.นากลาง ของหน่วยวิจัยและ       
ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสิ่ งแวดล้อมสุรนารี สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และโครงการศึกษา    
ดูงานการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า ท่านใดเห็นชอบ
โปรดยกมือ 

มติสภา ฯ - เห็นชอบเสียงเป็นเอกฉันท์ (ยกมือทุกคน) 
 
 



๑๑ 

ระเบียบวำระท่ี ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๖.๑ มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะหารือเรื่องอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) พ่ีน้องประชาชน หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

เชิญ 
นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน - โรงงานหนองแขม ก็ถือว่าดีมาก หากมีอีกโรงเปรียบเทียบกัน 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑) แวะขากลับให้มีข้อมูลเปรียบเทียบได้เห็นของจริงจะดีมาก 
นางสมควร  บังสูงเนิน - นอกจากโรงไฟฟ้าหนองแขมควรมีการดูงานโรงอ่ืน ๆ  
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙) เปรียบเทียบจะดีมาก ๆ เช่น ที่จังหวัดที่สร้างโรงไฟฟ้าเสร็จแล้ว 

อย่างภูเก็ตหรืออ่ืน ๆ 
นายวิภู  บัลลังค์  - อยากทราบว่าโรงงานที่อ่อนนุชเขาสร้างเสร็จหรือไม่ ไปดูงานได้ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗) ไหม จากประสบการณ์จะเผาขยะได้วันละ ๕๐๐ ตัน ถ้าเอกชน   

พาไปดูได้จะมีข้อมูลเพิ่มที่ดีมาก 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - จากการหารือภาคเอกชน เขาว่าจะพาไปได้คราวละ ๒ รถบัส ๆ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  ละ ๕๐ ที่นั่ง ประมาณนั้น แต่ต้องท าแผนไปหลายวันเพราะบาง

บ้านใหญ่  เล็ก ต่าง ๆ กัน และบางคนสนใจไป บางคนไม่ไป      
ต้องส ารวจคนประสงค์จะไปเสียก่อนว่ามากน้อยจ านวนเพียงไร 
เพ่ือทราบจ านวนและวัน เวลา แผนการเดินทางของประชาชน
ผู้สนใจหรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน ท างานในเขตพ้ืนที่ต าบลนากลาง 
เพ่ือจะได้ข้อมูลสรุปอีกครั้ง 

อ.ดร.อภิชน  วัชเรนทร์วงศ์   - ทางคณะที่ปรึกษาจะได้แจ้งและน าเสนอข้อมูลต่อเอกชนผู้สนใจ 
(วิศวกรที่ปรึกษา)  ต่อไป 
นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์ - พรุ่งนี้ขอความกรุณาท่านผู้น ามาร่วมงานกิจกรรมผู้สูงอายุ 
(ปลัด อบต.นากลาง)      หน้าส านักงาน อบต. ด้วยครับ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีท่านใดจะเสนอหารือเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขณะนี้หมด 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ระเบียบวาระการประชุม ฯ กระผมขอปิดการประชุมสภา ฯ 
 

  เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐ น. 
 
 

 
 

     (ลงชื่อ)    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
  (นายสามิตร์   ศิริฤกษ์) 

  เลขานุการสภา อบต.นากลาง 
  ๙  เมษายน  ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ได้ตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๒  วันที่ ๙ เมษายน 2๕๖๑ 
เรียบร้อยแล้วเห็นว่าถูกต้อง  
 
 
 
 

           (ลงชื่อ)          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายคล้าย  ต้วมสูงเนิน) 
 

 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นายวชิระ  เขียววิจิตร) 
 
 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นายยันต์  วินิจนัยภาค) 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลางได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๒  วันที่  ๙  เมษายน  2๕๖๑  แล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนากลาง  สมัย.................................... เมื่อวันที่..........เดือน...............................พ.ศ. 25๖๑ 
เวลา................น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง   (ชั้น ๓) 
 
 
 

(ลงชื่อ)    ประธานสภา อบต.นากลาง 
                  (นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน) 

     
 
 
 

 


